



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้า ๑

**‘นศ.หญิง’ติด
โควิดสหรัฐฯ**

**กลับมาไทย
ส่วนในบ้าน
ไม่ติดเชื้อเพิ่ม
โลกจอ8ล้าน**

โลกยังไม่พ้นวิกฤติโรคระบาด
“โควิด-19” หลังคนติดเชื้อ
ทะยานเฉียด ★ มีต่อหน้า 13



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๓)

‘นศ.หญิง’ ติด ☆ ต่อจากหน้า 1

8 ล้านคน ตายวันเดียวเกือบ 4 พันคน จับตา “จีน-ญี่ปุ่น” หลังปลดล็อกยังพบติดเชื้อในประเทศเป็นกลุ่ม ส่วนไทยยังดี ติดเชื้อใหม่แค่ 1 ราย จากคนไทยที่กลับ จากสหรัฐอเมริกา ด้านนายกฯขอบคุณคนไทยร่วมกัน ต่อสู้โรคโควิด-19 จนติดอันดับ 2 ของโลกและ อันดับ 1 ของเอเชีย เป็นประเทศที่ฟื้นตัวจากโรคระบาด ได้ดี ขณะเดียวกัน รัฐบาลเปิดทางเลือกให้คนไทย ออกกินถิ่นหรือชาวต่างชาติที่ต้องการมาไทย เลือก เข้าสถานกักตัว 14 วัน ใน 11 โรงแรมดังที่ผนวกบริการ ทางการแพทย์กับ รพ.เอกชนได้ แต่จ่ายตัวเอง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในไทยดีขึ้นต่อเนื่อง เนื่องจากไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศต่อเนื่อง แต่ยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นผู้ที่เดินทางกลับจาก ต่างประเทศและอยู่ในสถานที่กักตัวตามที่รัฐกำหนด

★ นศ.ไทยติดเชื้อไม่มีอาการ

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น นักศึกษาหญิง อายุ 25 ปี เดินทางถึงประเทศไทย วันที่ 8 มิ.ย. เข้าพักในสถานกักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) เข้ารับการตรวจหาเชื้อวันที่ 12 มิ.ย. จึงพบเชื้อ แต่ไม่มีอาการ ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสม ของไทยอยู่ที่ 3,135 ราย รักษาหายกลับบ้าน รวม 2,987 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 95.28 ของผู้ป่วย

ทั้งหมด ยังรักษาตัวอยู่ใน รพ. 90 ราย หรือร้อยละ 2.87 ของผู้ป่วยทั้งหมด ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 58 รายเช่นเดิม

★ วันเดียวทั่วโลกตายเฉียด 4 พัน

สำหรับสถานการณ์โรคโควิด-19 ทั่วโลก ณ เวลา 10.00 น. วันที่ 14 มิ.ย. ผู้ป่วยสะสมรวม 7,860,752 ราย เป็นผู้ป่วยรายใหม่ 127,804 ราย อาการรุนแรง 54,082 ราย รักษาหายแล้ว 4,035,791 ราย เสียชีวิตรวม 432,200 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 3,952 ราย โดยประเทศสหรัฐอเมริกา ยังมีผู้ป่วยสะสม สูงสุด 2,142,224 ราย ตามด้วย บราซิล 850,796 ราย รัสเซีย 520,129 ราย อินเดีย 321,826 ราย และสหราชอาณาจักร 294,375 ราย ส่วนประเทศไทย มีผู้ป่วยรวม อยู่อันดับ 88 ของโลก

★ 20 วันไทยปลดล็อกในประเทศ

ต่อมารวมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใน ประเทศไทยเพิ่มเติมว่า ขณะนี้สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศเป็นเวลา 20 วันแล้ว โดยผู้ติดเชื้อยังคงเป็นผู้เดินทางกลับจาก ต่างประเทศและยังมีคนไทยจากต่างประเทศทยอย กลับเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการกำหนดจำนวนผู้ที่เดินทางเข้าประเทศอย่าง จำกัดและเหมาะสม เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ สถานที่ที่เฝ้าระวังกักตัวและการดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตาม ขอย้ำเตือนประชาชนไม่ควรประมาท โดยเฉพาะ เมื่อรัฐบาลมีการผ่อนปรนมากขึ้นจนเกือบเข้าสู่ สถานการณ์ปกติอาจทำให้มีความเสี่ยงในการรับและ แพร่เชื้อหากไปในพื้นที่แออัดและมีคนจำนวนมาก ขอให้ยังคงเข้มการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะมาตรการป้องกันส่วนบุคคล เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ไม่ใส่ เฟซชิลด์โดยไม่สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยง การสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงการพบปะหรือ การชุมนุมกันเป็นกลุ่ม จำกัดเวลาในการอยู่สถานที่ ใดสถานที่หนึ่ง และออกจากบ้านเท่าที่จำเป็นเพื่อ ป้องกันตนเองและคนรอบข้าง

★ จับตาสินติดเชื้อใหม่จากตลาดสด

สำหรับกรณีกรุงปักกิ่งนั้นเป็นบทเรียนที่น่า สนใจ จากการที่พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่จำนวนมาก กว่า 40 ราย ที่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับตลาดค้าส่งอาหารสดนั้น เป็นข้อสังเกตว่าถึงแม้จะไม่มีการรายงานการระบาด มาเป็นเวลานานแต่อาจมีการแพร่เชื้อเกิดขึ้นใหม่ ได้ตลอด ส่วนการพบวัตถุติดหรืออาหารดิบมีการ

ปนเปื้อนของเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 นั้นต้องการ การตรวจสอบเพิ่มเติม ดังนั้น นอกจากการเข้มมาตรการ ป้องกันส่วนบุคคลแล้ว หากไปตลาดสด ประชาชน ควรระมัดระวังการรับเชื้อ โดยวางแผนการจับจ่าย ซื้อของ เลือกร้านและวัตถุดิบที่สะอาด ปลอดภัย ได้ มาตรฐาน ภายหลังจากสัมผัสวัตถุติดควรรีบล้างมือ ด้วยน้ำและสบู่ รีบซื้อและรีบกลับบ้านทำความสะอาด ร่างกาย ล้างมือก่อนปรุงอาหาร ทำความสะอาดวัตถุดิบ ที่จะนำมาประกอบอาหาร และทานอาหารที่ปรุงสุก ด้วยความร้อนอยู่เสมอ

★ นายกฯขอบคุณร่วมสู้โควิด-19

ด้านนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำ สำนักงานนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ขอขอบคุณ ที่น้องคนไทยทุกคนที่มีระเบียบวินัย เข้มแข็ง และ อดทน ร่วมกันต่อสู้และป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา จนทำให้ประเทศไทย ฟื้นตัวที่สุดติดอันดับ 1 ของเอเชียเป็นอันดับ 2 ของ โลก โดยดัชนีโควิด-19 โลก หรือ Global COVID-19 Index (GCI) ซึ่งพัฒนาขึ้นมาโดยสมาคม PEMANDU ภายใต้อาการร่วมมือกับกระทรวง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเอเชีย (MOSTI) และกลุ่มบริษัทชั้นนำด้านการจัดอันดับ 184 ประเทศ ได้คะแนนทั้งหมด 83.32 คะแนน จาก ทั้งหมด 100 คะแนน ที่มีการฟื้นตัวจากการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ดีที่สุด ส่วนอันดับ 1 เป็นของประเทศออสเตรเลีย ได้ 86.84 คะแนน และรัฐสภาบราซิลว่าสิ่งที่เกิดขึ้น ในช่วงที่ผ่านมา สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้อง ประชาชน แต่ทุกฝ่ายก็ได้ร่วมมือกันเป็นอย่างดีที่จะ ให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้

★ กลับไทยอีก 673 รายมีไข้ 9 คน

ส่วนที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิผู้สื่อข่าวรายงานว่าตลอดวันมีกลุ่มคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากการ แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในทั่วโลกทยอยเดินทาง กลับเข้าประเทศมากกว่า 600 คน โดยเวลา 05.34 น. กลุ่มคนไทยในประเภทบาทเร็น กลุ่มที่สาม จำนวน 159 คน พร้อมด้วยนักการทูตชาวบาห์เรนและครอบครัว จำนวน 6 คน เดินทางมาถึง และหลังตรวจคัดกรอง โรค พบผู้โดยสารมีไข้ 7 คน จากนั้นเวลา 12.25 น. สถานเอกอัครราชทูตไทยในฝรั่งเศส สเปน นอร์เวย์ เยอรมนี อังการี สวิตเซอร์แลนด์ และเนเธอร์แลนด์ ร่วมกันนำคนไทยที่ตกค้างในแต่ละประเทศ รวมจำนวน 86 คน ในจำนวนนี้เป็นประภิกษุ 4 รูป เดินทางกลับถึง ประเทศไทย ต่อด้วยเวลา 15.45 น. กลุ่มคนไทย ในออสเตรเลียเดินทางกลับมา 148 คน พบผู้โดยสาร มีไข้ 2 คน จากนั้นในเวลา 21.45 น. กลุ่มคนไทย ในประเทศเกาหลีใต้ ประมาณ 80 คน เดินทาง มาถึงไทย และเวลา 23.59 น. คนไทยที่ตกค้างใน ประเทศฟิลิปปินส์ประมาณ 200 คน เดินทางถึงไทย ทั้งนี้ จากจำนวนคนไทยที่เข้าประเทศตลอดวัน ตรวจ พบมีไข้รวม 9 คน ถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลที่นั่น นอกนั้นถูกส่งไปยังสถานกักตัวของรัฐที่กระจายอยู่ ใน กทม. สมุทรปราการ และชลบุรี



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๓)

★ เปิดบริการสถานกักตัวทางเลือก

ด้านกระทรวงการต่างประเทศ โดยสถานเอกอัครราชทูตไทย และสถานกงสุลใหญ่ ประเทศต่างๆเริ่มมีการประชาสัมพันธ์ให้คนไทยในต่างประเทศที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยแต่ไม่ประสงค์กักตัวในสถานที่ที่รัฐบาลจัดสรรให้ได้ทราบว่าขณะนี้สามารถเลือกการกักตัว 14 วันที่ประเทศไทย ในรูปแบบ “รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง” หรือ Alternative State Quarantine (ASQ) โดยผู้ที่จะเข้าประเทศไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถสำรองห้องพักรวมเลือกกับทางโรงแรมที่ผ่านการประเมินจากกระทรวงกลาโหมและกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๒ โรงแรม ดังต่อไปนี้ 1. โรงแรมเมอเวนพิค ถนนวิทญ์ 2. โรงแรมคิวิร์ สุขุมวิท 79 3. โรงแรมดิไอคอลลอเรสซิเดนซ์ จ.ปทุมธานี 4. โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จ.นนทบุรี 5. โรงแรมรอยัลเบญจา สุขุมวิท 6. โรงแรมอนันตราสยาม 7.แกรนด์เซ็นเตอร์พ้อยต์ สุขุมวิท 55 8. โรงแรมอัมรา ถนนสุขุมวิท 9.เดอะคินน์บางกอกพระราม 9 10.สยาม มาคารีนา สุววรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ และ 11.โรงแรมทูพี สุขุมวิท 23 โดยมีค่าใช้จ่ายตลอดการกักตัว 14 วัน พร้อมบริการทางการแพทย์จาก รพ.เอกชนชื่อดัง อาทิ รพ.กรุงเทพ รพ.สมิติเวช รพ.บำรุงราษฎร์ รพ.สุขุมวิท รพ.วิภาวดี ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่าง 28,500-144,000 บาท ซึ่งหลังจากจองที่พักแล้ว ผู้จองจะต้องแจ้งให้สถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลใหญ่ ในพื้นที่ได้รับทราบก่อนการเดินทาง 3 วัน เพื่อกระทรวงการต่างประเทศจะได้ประสานกับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินที่ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ และทำอากาศยานดอนเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกในขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยต่อไป

★ คิดซื้อทั่วโลกใกล้ 8 ล้านคน

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบรุนแรง (โควิด-19) ทั่วโลก ณ วันที่ 14 มิ.ย. สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ายอดรวมผู้ติดเชื้อไวรัสรวมเพิ่มขึ้นไปที 7.87 ล้านราย ผู้ป่วยเสียชีวิตรวมกว่า 482,000 ศพ โดยบราซิลยังพบผู้ติดเชื้อรายวัน หลักหมื่นรายทำให้ยอดผู้ติดเชื้อรวมพุ่งไปที่ 850,796 ราย เสียชีวิตวันเดียว 963 ราย รวมเป็น 42,791 ราย เช่นเดียวกับสหรัฐฯ ที่มีผู้ติดเชื้อหลักหมื่น ทำให้ยอดติดเชื้อรวมแล้วกว่า 2.14 ล้านราย เสียชีวิตรายวันเพิ่มอีก 784 ราย รวมเป็น 117,527 ราย รวมถึงอินเดียที่ผู้ติดเชื้อรายวันอีกหลักหมื่น รวมเป็นกว่า 821,000 ราย เสียชีวิตใกล้แตะหลักหมื่นอยู่ที่ 9,199 ราย

☆ มีต่อหน้า 15



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๕)

‘นศ.หญิง’ ติด ☆ ต่อจากหน้า 18

★ ฝรั่งเศสผู้ป่วยตายลดลง
 ในภูมิภาคยุโรป ฝรั่งเศสเริ่มมีตัวเลขที่น่าพอใจจากจำนวนผู้เสียชีวิตที่ต่ำกว่า 80 รายเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน โดยพบผู้เสียชีวิต 24 ราย รวมเป็น 29,398 ราย อีกทั้งจำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาลก็ลดลงอีก 215 ราย เหลือสะสม 10,909 ราย ส่วนที่อิตาลี มียอดผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิตมากเป็นอันดับ 4 ของโลก ตามหลังสหรัฐอเมริกา บราซิล สหราชอาณาจักร ด้วยยอดผู้เสียชีวิตรวม 34,301 ราย ขณะที่ผู้ติดเชื้อมากเป็นอันดับ 7 ของโลก ด้วยยอดผู้ติดเชื้อ 286,651 ราย

★ รวม.สธ.ชี้ใส่ใจกักปมแฉงยอดตาย
 ส่วนที่ชิสินายโฆมมานาธิช รัฐมนตรีสาธารณสุข แจ้งลาออกกับประธานาธิบดี เจนาสเตียน ฟินรา หลังเกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับยอดผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการ โดยนับแต่พบการติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศมาตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค. มีผู้เสียชีวิตกว่า 3,000 คน แต่รายงานที่ส่งให้องค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่ายอดผู้ตายสูงกว่า 5,000 ราย ขณะที่นางพอลลา ดาชา รัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุข อธิบายถึงตัวเลขที่ต่างกันเป็นเพราะข้อมูลที่แจ้งต่อ WHO เป็นจำนวนผู้เสียชีวิต ทั้งจากที่ยืนยันว่าติดเชื้อและต้องสงสัยว่าติดเชื้อ ขณะที่รายงานรายวันของรัฐบาลนับเฉพาะผู้ที่ตรวจพบยืนยันว่าติดเชื้อแน่นอน

★ ปู่เมกันซื้อการรักษากว่า 34 ล้าน
 ที่สหรัฐอเมริกา แม้มีเรื่องน่ายินดีที่มีการรักษาผู้ติดเชื้อก่อโรคโควิด-19 หายเป็นจำนวนมาก รวมถึงนายไมเคิล ฟลอร์ 70 ปี ซึ่งเกือบเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 แต่ได้รับการรักษาจนหายดี แต่กลับต้องตระหนกตกใจเมื่อได้รับใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองซีแอตเติล รัฐวอชิงตัน เป็นเงินกว่า 1.12 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นเงินไทยกว่า 34 ล้านบาท หลังเข้า รพ.มาตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค. และนายไมเคิลมีอาการหนัก เข้าชั้นไอคิวอยู่ 2 วัน จนทางโรงพยาบาลคิดว่าอาจจะไม่รอดแล้วด้วยซ้ำ แต่เขากลับรอดมาได้ราวปาฏิหาริย์ หลังรักษาอยู่นาน 62 วัน และออกจาก รพ.เมื่อวันที่ 5 พ.ค.ที่ผ่านมาท่ามกลางความดีอกดีใจของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ แต่เขาได้รับใบเรียกเก็บค่ารักษา ที่มีทั้งค่าห้องไอซียูห้องปลอดเชื้อ ค่าใช้เครื่องช่วยหายใจ และค่าวินิจฉัยโรค แต่ทั้งนี้ นายฟลอร์อาจไม่ต้องจ่ายเงินค่ารักษาเต็มจำนวน เพราะได้รับการคุ้มครองจากโครงการเมดิแคร์ โครงการประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยของรัฐบาล ซึ่งทำให้เกิดข้อถกเถียงอย่างหนักถึงแนวคิดเรื่องหลักประกันสุขภาพดังกล่าวเนื่องจากโครงการเมดิแคร์นั้นอิงกับเงินภาษีประชาชน

★ จีนติดเชื้อหนักรอบ 2 เดือน
 ส่วนที่จีน ซึ่งเคยประกาศไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสระยะมาติระยะ จนเปิดเมืองให้ประชาชนออกมาทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างอิสระ แต่ล่าสุดจากการที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 57 ราย ซึ่งเชื่อมโยงกับตลาดค้าส่งสินค้าทางการเกษตรรายใหญ่ “จินฟาลี” เขตเฟิงไถ ผิงตะวันออกเฉียงใต้ กรุงปักกิ่ง ถือว่าสูงสุดในวันเดียวจากช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ทำให้ทางการมีคำสั่งปิดตลาดดังกล่าวเป็นกรณีชั่วคราวทันที โดยผู้ติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 เกือบทั้งหมด ถ้าไม่ใช่คนงานในตลาด ก็เป็นคนทั่วไปจับจ่ายซื้อของ ทำให้ทางการกรุงปักกิ่งยังนำรวมนำปิดกั้นเส้นทางที่มุ่งไปยังชุมชนอพาร์ตเมนต์แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับตลาดที่พบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน และล็อกดาวนให้ประชาชนอยู่ในบ้าน พร้อมให้ตรวจหาเชื้อทุกคนที่ไปยังตลาดดังกล่าวด้วย

★ ญี่ปุ่นเจอด้วยติดเชื้อวันเดียวอื้อ
 นอกจากนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ามีสำนักงานสาธารณสุขกรุงโตเกียว ออกแถลงเมื่อเช้าวันที่ 14 มิ.ย. เรื่องการพบผู้ติดเชื้อก่อโรคโควิด-19 ถึง 47 คนภายในวันเดียว ถือเป็นสถิติรายวันสูงที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค.ที่ผ่านมา นับตั้งแต่รัฐบาลยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศในปลายเดือน พ.ค.และเมื่อจำแนกผู้ป่วยกลุ่มใหม่พบว่า มีอย่างน้อย 18 คน เชื่อมโยงกับสถานบันเทิงในย่านชินจูกุ ซึ่งมีรายงานว่าเป็นบาร์ไฮสโตนด์

★ บ.ยาผู้ตีขายวัคซีนให้ยุโรป
 วันเดียวกัน บริษัทแอสตราเซนเนกา ของอังกฤษ ลงนามที่สัญญาขายวัคซีนที่พัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ให้กับสมาชิกสหภาพยุโรป (IVA) ซึ่งก่อตั้งขึ้นจากรัฐบาลฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี และเนเธอร์แลนด์ ในจำนวนมากที่สุด 400 ล้านโดส และยังคงกำลังขยายการผลิตวัคซีน โดยในช่วงของการแพร่ระบาดโควิด-19 ไม่ได้ถึงถึงผลกำไร จะเริ่มจัดส่งภายในสิ้นปีนี้ให้กับกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (อียู) ซึ่งมีประชากรรวมกันราว 447 ล้านคน ขณะเดียวกันบริษัทแอสตราเซนเนกา ก็อยู่ระหว่างเจรจากับญี่ปุ่น รัสเซีย บราซิลและจีน พร้อมเตรียมเผยแพร่ผลการทดลองเฟสแรก หลังสำนักงานควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์ยาและประกันสุขภาพ (MHRA) ของอังกฤษ อนุมัติให้เริ่มทดลองเฟส 3 ด้วยศึกษาแล้วพบว่า มีประสิทธิภาพและปลอดภัยดีพอ

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

การตัดกักโรคโควิดระบอบซ้ำสอง ปักกิ่งประกาศล็อกดาวน์

เจอเชื้อแพร่ในตลาดโตเกียว-โซลผู้ป่วยพุ่งสูง
ไทยเฝ้าอยู่จบเคอร์ฟิว-11กิจการในกทม.เปิดแล้ว

จีน-ญี่ปุ่น การตัดกระบาดซ้ำ จีนติดเชื้อมาก่อนรายใหม่
57 ราย ในตลาดขายส่งอาหาร “ซินฟาตี้” ของกรุงปักกิ่ง
รัฐบาลสั่งล็อกดาวน์ทันที 11 จุดในพื้นที่ใกล้เคียง โตเกียวเจอ
เพิ่ม 47 ราย กรุงโซล-คยองกีพบอีก 34 ราย ขณะที่ “กทม.”
ปลดล็อก 11 กิจการ-กิจกรรม ย้ำ นั่งดื่มเหล้า ♦ อ่านต่อหน้า 2

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๒)

การคัดกรอง

□ ต่อจากหน้า 1

ในร้านอาหารได้แต่ไม่กินที่ขงกิน งดจัดงาน มีที่ตั้ง-มีทแอนด์ครีดี-เล่นดนตรี “บิกคิว” ขอบคุณคนไทยอดทน เข้มแข็ง มีระเบียบวินัย จบไทยพื้นตัวดีสุดคิดอันดับ 1 เอเชีย-2 โลก “สมค.” เผย พบป่วยเพิ่มอีก 1 ในสถานกักตัว เป็นหญิงไทยมาจากสหรัฐ

○ จีนระบาคเข้าป่วยอื้อ

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกนั้นพบผู้ป่วยติดเชื้อแล้ว 7.7 ล้านราย เสียชีวิต 427,000 ศพ โดยที่ประเทศจีนนั้นได้ตรวจพบการแพร่ระบาด มีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 57 ราย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มิ.ย. เป็นตัวเลขสูงสุดรายวันนับตั้งแต่เดือน เม.ย. ที่ผ่านมา ท่ามกลางการวิตกกังวลจะเป็นการแพร่ระบาดระลอกใหม่ เพราะการกักตัวในกรุงเทพฯ สามารถควบคุมไว้ได้แล้ว เป็นส่วนใหญ่ ผ่านมาตรการล็อกดาวน์เข้มงวด ที่ประกาศใช้มาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา แต่การแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนครั้งใหม่ เกี่ยวข้องกับตลาดขายส่งสินค้าอาหารทางใต้ของกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีน

○ สั่งล็อกดาวน์ 11 จุด

คณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติของจีน รายงานการพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 36 ราย ในกรุงปักกิ่ง เป็นการติดเชื้อในพื้นที่ และเกี่ยวข้องกับตลาดขายส่งสินค้าอาหาร ชื่อตลาดซินฟางตี้ของกรุงปักกิ่ง ส่วนการติดเชื้ออีกสองกลุ่มนั้นพบว่า อยู่ในมณฑลเหอหนานทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน และเป็นกลุ่มที่สัมผัสติดต่อกับการติดเชื้อในปักกิ่ง ผลจากการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน ทำให้ทางรัฐบาลท้องถิ่นของปักกิ่ง สั่งปิดพื้นที่หรือล็อกดาวน์ 11 จุด เป็นย่านที่อยู่อาศัยใกล้กับตลาดซินฟางตี้ นอกจากนี้ทางยู่อังได้สั่งชะลอเวลาเปิดเรียนอีกครั้ง สำหรับนักเรียนชั้นประถมในปักกิ่งออกไปก่อนด้วย ทั้งนี้จีนพบผู้ป่วยติดเชื้อ 83,076 ราย และเสียชีวิต 4,634 ศพ

○ โตเกียวเจออีก 47

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ว่า สำนักงานสาธารณสุขกรุงโตเกียว รายงานเมื่อวันอาทิตย์เรื่องการพบผู้ติดเชื้อไวรัสใหม่อีก 47 คนภายในวันเดียว

ถือเป็นสถิติรายวันสูงที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. ที่ผ่านมา เพิ่มจำนวนผู้ป่วยสะสมเฉพาะในกรุงโตเกียวเป็นอย่างน้อย 5,544 คน เมื่อจำแนกผู้ป่วยกลุ่มใหม่พบว่ามีอย่างน้อย 18 คน เชื่อมโยงกับสถานบันเทิงในย่านชินจูกุ ซึ่งสื่อบางแห่งรายงานว่าเป็นบาร์โฮสต์

○ เกาหลีใต้พบเพิ่ม 34

ขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเกาหลี (เคซีดีซี) รายงานสถิติผู้ติดเชื้อในประเทศอีก 34 คน แบ่งเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 3 คน เท่ากับวันที่เหลือเป็นการติดเชื้อภายในประเทศ โดยผลการสอบสวนโรคลงกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในเกาหลีใต้รายใหม่ 31 คนนั้นพบว่าอยู่ในกรุงโซลและจังหวัดเคียงกี ที่มีพื้นที่ล้อมกรุงโซลรวม 29 คน ทั้งนี้รายงานของเคซีดีซีระบุการพบจุดแพร่ระบาดในกรุงโซลหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นสถานบันเทิงในย่านอึแทวอน ศาสนสถาน โรงอิม ศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ และบริการขายสินค้าแบบเจาะประตูบ้าน ของบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ด้านสุขภาพแห่งหนึ่ง ขณะที่สถิติสะสมของผู้ติดเชื้อไวรัสในเกาหลีใต้อยู่ที่อย่างน้อย 12,085 คน รักษาหายแล้ว 10,718 คน เพิ่มขึ้น 27 คน และเสียชีวิตอย่างน้อย 277 ศพ โดยเคซีดีซีตรวจคัดกรองตัวอย่างไปแล้วมากกว่า 1.1 ล้านรายการนับตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. ที่ผ่านมา

○ ติดเชื้ออีก 1 ไร้ตาย

วันเดียวกัน นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สมค. เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดในไทยว่า มีผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย ทั้งหมดอยู่ในสถานกักตัวของรัฐ ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสม 8,135 ราย หายป่วยสะสม 2,987 ราย ซึ่งไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม ทำให้ยอดสะสมคงที่ 58 ศพ สำหรับผู้ป่วยรายใหม่เป็นหญิงไทยอายุ 25 ปี เดินทางมาจากสหรัฐอเมริกา เข้าประเทศไทยในวันที่ 8 มิ.ย. และเข้ารับการรักษาเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. ผลตรวจพบเชื้อไม่มีอาการ สำหรับการแพร่ระบาดทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อ 7,860,752 ราย เสียชีวิต 432,200 ศพ

○ “บิกคิว” ขอบคุณคนไทย

ด้าน นางนงนุช ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯ และ รว.กลา

โหม ขอบคุณพี่น้องคนไทยทุกคนที่มีระเบียบวินัย เข้มแข็งและอดทนร่วมกันต่อสู้ และป้องกันการแพร่ระบาดในช่วงที่ผ่านมา จนทำให้ประเทศไทยพื้นตัวดีสุดคิดอันดับ 1 ของเอเชียและอันดับ 2 ของโลก จากการฟื้นตัวดีที่สุดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รัฐบาลทราบถึงความสำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา สร้างความดีใจรื้อนให้กับพี่น้องประชาชน แต่ทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันเป็นอย่างดี ที่จะให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้

○ กทม.ปลดล็อก 11 กิจกรรม

ที่ศาลาว่าการ กทม. ร.ศ.๑.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร แถลงผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 14/2563 ซึ่งมี พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานการประชุมว่า ในที่ประชุมได้พิจารณาผ่อนปรน การเปิดกิจการและกิจกรรมเพิ่มเติมในระยะที่ 4 หลังจากปิดการดำเนินการมานานเกือบ 3 เดือน โดยสถานที่ที่ยังคงให้ปิดอยู่ ประกอบด้วย คับบาร์ สถานบันเทิง คาราโอเกะ อายอบนวด สนามชนไก่ สนามชนโค สนามกอล์ฟ ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต สถานที่เหล่านี้จะมีระบุในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวฉบับที่ 11 ส่วนกิจการและกิจกรรมที่ผ่อนปรนให้เปิดเพิ่มในวันที่ 15 มิ.ย. มี 11 ประเภท ประกอบด้วย

1. การใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ที่เป็นโรงเรียนนอกระบบประเภททวิศึกษา โรงเรียนเอกชน โรงเรียนนานาชาติ สถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัย ที่มีการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ และโรงเรียนที่มีนักเรียนรวมกันทั้งโรงเรียนไม่เกิน 120 คน ส่วนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 437 แห่ง พร้อมเปิดให้เรียนวันที่ 1 ก.ค. นี้ โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อที่ทาง กทม.ได้กำหนดไว้

○ ห้ามจัดมีทแอนด์ครีดี

ร.ศ.๑.พงศกร กล่าวว่า 2.โรงแรม รีสอร์ท มหรสพ ห้องประชุม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า โรงภาพยนตร์ โดยอนุญาตให้จัดประชุม อบรม สัมมนา จัดแสดงสินค้า การจัดเลี้ยง จัดพิธี การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี การจัดแสดงคอนเสิร์ตได้ แต่ห้ามนำมาตรการที่ทางรัฐบาล

เดลิฟิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๒)

กำหนด อาทิ การป้องกันการแออัดของคนด้วย การจำกัดจำนวน การให้ลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ ซึ่งในส่วนของ กทม. ได้เพิ่มมาตรการขึ้นมาคือ การจัดการแสดงดนตรี คอนเสิร์ต ต้องเป็นการขายตั๋วที่นั่งเท่านั้น ต้องมีการเว้นระยะห่างรวมถึงกำหนดผู้เข้าชม 4 ตร.ม. ต่อคน ส่วนงานอีเวนต์เปิดคลังสินค้าทำไม่ได้ ต้องดำเนินการภายใต้มาตรการของ กทม. เช่นกัน โดยเฉพาะการกำหนดคนเข้าในพื้นที่และการเว้นระยะห่าง แต่การจัดงานมีที่ดึงหรือมีพเอนต์กรี๊ด ยังไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมเหล่านี้

○ นั่งดื่มเหล้าได้แค่เที่ยงคืน

โฆษก กทม. เปิดเผยว่า 3. ร้านอาหารและเครื่องดื่มทั่วไป อนุญาตให้บริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ ส่วนสถานบริการหรือสถานประกอบการ ที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการประเภทบาร์ คาราโอเกะ ยังไม่อนุญาตให้ดำเนินการได้ รวมถึงยังไม่อนุญาตให้มีการเล่นดนตรี หรือแสดงดนตรีสดภายในร้าน และร้านอาหารที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้าน จะสามารถจำหน่ายแอลกอฮอล์ได้ไม่เกินเที่ยงคืน 4. สถานที่รับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กพิเศษ สถานดูแลผู้สูงอายุสามารถเปิดได้ แต่ต้องมีมาตรการตามที่กำหนด อาทิ การจำกัดพื้นที่ในศูนย์ไม่น้อยกว่า 2 คนต่อ ตร.ม. การจับกลุ่มทำกิจกรรมไม่เกิน 5 คน

ร.ต.อ.พงศกร ระบุต่อว่า 5. อุทยานการเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ให้ดำเนินมาตรการตามที่กำหนดไว้ 6. กองถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ วิทยุทัศน์ จำกัดจำนวนคน 150 คน ต่อ 1 กองถ่ายและให้มีผู้ชมได้ไม่เกิน 50 คน 7. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา หรือสถานประกอบการนวดแผนไทยเหล่านี้อนุญาตให้เปิดได้ แต่ไม่รวมกิจการอาบอบนวด โดยต้องจำกัดเวลาในการให้บริการ และจำกัดจำนวนคนเข้าใช้ มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร

○ ย้ำเข้มมาตรการ

โฆษก กทม. กล่าวต่อว่า 8. ส่วนสาธารณะสถานกิจกรรม พื้นที่กิจกรรมสาธารณะ หรือลานกีฬากลางแจ้ง กทม. อนุโลมให้ออกกำลังกายแบบกลุ่มได้แต่ต้องไม่เกิน 50 คน เช่น เต้นแอโรบิก และมีการเว้นระยะห่างระหว่างกัน 2 เมตร ส่วนน้ำก๊อกอนามัยทั้งก่อนและหลัง

ออกกำลังกาย 9. สวนน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก ยกเว้นบ้านบอล บ้านลม ต้องให้มีการจำกัดผู้ใช้บริการโดยให้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมง 10. สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา หรือเพื่อการเรียนการสอนทุกประเภทกีฬาให้เปิดดำเนินการได้ โดยยกเว้นสนามชนโค สนามชนไก่ สนามกอล์ฟ หรือสนามแข่งขันอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน ให้มีการแข่งขันได้แต่ต้องมีผู้ชมอยู่ในสนามแข่งขัน ส่วนสระว่ายน้ำควบคุมผู้เข้าใช้ 8 ตร.ม. ต่อคน 11. ตู้เกมเครื่องหยอดเหรียญที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย สามารถเปิดให้บริการได้ยกเว้นร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต

○ ผ่าเคอร์ฟิวคืนสุดท้าย

ที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สปก.ตร.) ได้สรุปยอดผู้ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 13 มิ.ย. เวลา 23.00 น. จนถึงวันที่ 14 มิ.ย. เวลา 03.00 น. โดยได้ตรวจค้นบุคคลรวม 18,649 ราย และขานออกกำลังกาย 9. สวนน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก ยกเว้นบ้านบอล บ้านลม ต้องให้มีการจำกัดผู้ใช้บริการโดยให้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมง 10. สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา หรือเพื่อการเรียนการสอนทุกประเภทกีฬาให้เปิดดำเนินการได้ โดยยกเว้นสนามชนโค สนามชนไก่ สนามกอล์ฟ หรือสนามแข่งขันอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน ให้มีการแข่งขันได้แต่ต้องมีผู้ชมอยู่ในสนามแข่งขัน ส่วนสระว่ายน้ำควบคุมผู้เข้าใช้ 8 ตร.ม. ต่อคน 11. ตู้เกมเครื่องหยอดเหรียญที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย สามารถเปิดให้บริการได้ยกเว้นร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต

ส่วนที่ จ.ปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าฯ เป็นประธานเปิดงานตรวจจุดคัดกรองที่บริเวณถนนพหลโยธินขาออก หน้าห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขานวนคร ด.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง โดยมี พล.ต.ต.ชยุต มารยาตพร ผบ.ภ.จ.ปทุมธานี นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง มอบดอกไม้ให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

ปักกิ่งป่วย 57 คน
กลับมาแพร่ระบาดใหม่ระลอก 2
พบต้นตอจากเชียงใหม่
โตเกียว 1 วันติดเชื่อ 47 ราย
เกาหลีใต้พบเพิ่มอีก 34 คน
ทั่วโลกดับแล้ว 4.3 แสนศพ

ประเทศจีนพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกสอง 57 คน สูงสุดในรอบ 2 เดือน ต้นตอจากเชียงใหม่ในตลาดกรุงปักกิ่ง สังกัดดาวนัฟพื้นที่โดยรอบทันที ส่วนกรุงโตเกียว ของญี่ปุ่น วันเดียวติดอีก 47 ราย ยอดผู้ติดเชื้อ ทั่วโลกทะลุ 7.89 ล้าน ตายแล้วกว่า 4.3 แสนคน สหรัฐฯยังนำโด่งติดเชื่อเกิน 2 ล้าน ดับเช่น 1.17 แสนศพ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า ขณะนี้มียอดผู้ป่วยจากทั่วโลก ➡ ต่อ : ปักกิ่ง - หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

ปักกิ่ง

อยู่ที่ 7,861,075 ราย และยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลก อยู่ที่ 432,204 ราย ขณะที่ยอดผู้ป่วยที่หายดีแล้ว อยู่ที่ 4,035,844 ราย โดยประเทศที่มีผู้ป่วยสะสมมากที่สุด 5 อันดับ คือ สหรัฐอเมริกา อยู่ที่ 2,142,224 ราย ตามด้วยบราซิล 850,796 ราย, รัสเซีย 520,129 ราย, อินเดีย 321,626 ราย และอังกฤษ 294,375 ราย ส่วนประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด 5 อันดับ คือ สหรัฐอเมริกา อยู่ที่ 117,527 ราย ตามด้วยบราซิล 42,791 ราย, อังกฤษ 41,662 ราย, อิตาลี 34,301 ราย และฝรั่งเศส 29,398 ราย

เงินพบระบาดรอบ 2 ที่กรุงปักกิ่ง

วันเดียวกัน สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานว่า ได้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ในประเทศจีน อีกครั้ง โดยมีรายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 57 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ ถึง 36 ราย นับเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ใน 1 วัน ที่มากที่สุด นับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา สำหรับรายงานการพบผู้ติดเชื้อ

ไวรัสดังกล่าว มีขึ้นภายหลังกรุงปักกิ่ง ได้ผ่อนคลายมาตรการเข้มงวด ก่อนจะพบผู้ติดเชื้อในประเทศที่ตลาดซินฟาตี้ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมา รวมทั้งพบผู้ติดเชื้อรายใหม่หลังจากสื่อท้องถิ่นรายงานว่า มีการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา-19 บนเตียงเปล่าในโรงแรม นำเข้า ภายในตลาดแห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่ง ส่งผลให้เครือข่ายห้างค้าปลีกหลายแห่ง ต้องไล่ปลาแชลมอนในสต็อกออกทั้งหมด พร้อมกันนั้นทางการกรุงปักกิ่ง ได้เร่งจัดส่งเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยทางอาหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบตามซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาดค้าส่ง โดยเฉพาะเนื้อสดและเนื้อแช่แข็ง สัตว์ปีก และปลา

ยืนยันติดเชื้อใหม่ในห้วง 2 เดือน

ทั้งนี้ การพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 รายใหม่ในประเทศ ได้เพิ่มความกังวลถึงการแพร่ระบาดระลอกที่ 2 มากยิ่งขึ้น โดยการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ มีขึ้นหลังจากคณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติ (เอ็นเอชซี) ยืนยันผู้ติดเชื้อในประเทศที่กรุงปักกิ่ง โดยมีต้นตอมาจากผู้ติดเชื้อในตลาดซินฟาตี้ ซึ่งนับเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศรายแรกในรอบ 2 เดือน ส่งผลให้กรุงปักกิ่ง ต้องประกาศล็อกดาวน์ในหลายพื้นที่ใกล้ตลาดแห่งนี้

สั่งปิดรร.ข้างตึกกิจกรรมนอกบ้าน

นอกจากนี้ ทางการกรุงปักกิ่ง ได้ประกาศปิดโรงเรียน และโรงเรียนอนุบาล รวม 9 แห่ง ซึ่งใกล้กับตลาดซินฟาตี้ ส่วนการแข่งขันกีฬา การรับประทานอาหาร นอกบ้านเป็นกลุ่ม และกรู๊ปทัวร์แบบข้ามมณฑล ได้ถูกสั่งยกเลิกลงทั้งหมดแล้ว เพื่อควบคุมกลุ่มก่อนผู้ติดเชื้อดังกล่าวไม่ให้แพร่ระบาดเพิ่มเติม โดยยอดผู้ติดเชื้อในประเทศจีนในช่วงเดือนที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ สำหรับยอดผู้ติดเชื้อสะสม อยู่ที่ 83,132 ราย เสียชีวิต อยู่ที่ 4,634 ราย รักษาหายแล้ว 78,369 ราย

โตเกียวมีผู้ป่วยมากที่สุดในเดือน

วันเดียวกัน ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น สำนักงานสาธารณสุขกรุงโตเกียว รายงานเรื่องการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 เพิ่มอีก 47 ราย ภายใน 1 วัน ถือเป็นสถิติรายวันที่สูงที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา เพิ่มยอดผู้ป่วย

สะสมเฉพาะในกรุงโตเกียว เป็นอย่างน้อย 5,544 ราย และเมื่อจำแนกผู้ป่วยกลุ่มใหม่พบว่า มีอย่างน้อย 18 ราย เชื่อมโยงกับสถานบันเทิงในย่านชินจูกุ ซึ่งสื่อบางแห่งรายงานว่า เป็นบาร์โฮสต์

เกาหลีใต้ชี้รายใหม่ติดเชื้อเพิ่ม 34 คน

ขณะที่ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเกาหลี (เคซีดีซี) รายงานสถิติผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ในประเทศ อีก 34 ราย แบ่งเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 3 ราย ส่วนที่เหลือเป็นการติดเชื้อภายในประเทศ โดยผลการสอบสวนโรค กลุ่มผู้ติดเชื้อภายในเกาหลีใต้รายใหม่ 31 รายนั้น พบว่าอยู่ในกรุงโซล และจังหวัดคย็องกี ที่มีพื้นที่ล้อมรอบกรุงโซล รวม 29 ราย

รายงานของเคซีดีซี ระบุถึงการพบจุดแพร่ระบาดในกรุงโซล ว่ามีหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นสถานบันเทิงในย่านอึแทวอน คาสนสถาน โรงยิม ศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ และบริการขายสินค้าแบบเคาะประตูบ้านของบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ด้านสุขภาพแห่งหนึ่ง โดยขณะนั้นสถิติผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 สะสมในเกาหลีใต้ อยู่ที่อย่างน้อย 12,085 ราย รักษาหายแล้ว 10,718 ราย เพิ่มขึ้น 27 ราย และเสียชีวิตอย่างน้อย 277 ราย โดยเคซีดีซี ตรวจสอบคัดกรองตัวอย่างไปแล้วมากกว่า 1.1 ล้านราย นับตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมที่ผ่านมา

บราซิลแห่งที่ยาวหาดโคปาคาบาน่า

ที่ประเทศบราซิล สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่าชาวเมืองริโอเดอจาเนโร เมืองหลวงของบราซิล ได้หลีกเลี่ยงกันไปท่องเที่ยวพักผ่อนที่ชายหาดโคปาคาบาน่า เพื่ออาบน้ำแดดและเล่นน้ำทะเล อย่างเนืองแน่น แม้มาก่อนหน้านี้เพียงวันเดียว บราซิล พบผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 แชนงหน้าประเทศอังกฤษ ขึ้นมาเป็นชาติที่มีผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากสหรัฐฯ โดยขณะนี้มีผู้เสียชีวิตสะสม อยู่ที่ 41,828 ราย ซึ่งบราซิลยังอยู่ระหว่างคลายล็อกดาวน์ และเปิดธุรกิจตามคำเรียกร้องของประธานาธิบดีฌาอีร์ โบลโซนาโร ที่

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

ระบุว่า ไวรัสโควิด-19 เป็นเพียงโรคหวัดธรรมดา และรัฐต่างๆ รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตมากเกินไปจริง เพื่อหวังโค่นล้มตนจากตำแหน่ง

รัฐใหญ่ออสเตรเลียลดเข้มงวด

ด้านเจ้าหน้าที่ประจำรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นรัฐที่มีประชากรหนาแน่นที่สุด เปิดเผยว่า นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป จะยกเลิกข้อจำกัดห้ามประชาชนเกินกว่า 50 คน รวมตัวกันในสถานที่ในร่ม เช่น กัฒนาคาร และโบสถ์ แต่สถานที่เหล่านี้ต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาระยะห่าง โดยต้องมีพื้นที่ 1 คนต่อ 4 ตารางเมตร ในศัลยกรรม และเทศกาลดนตรี จะเริ่มกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป หากตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังคงมีจำนวนน้อยต่อเนื่อง

จำกัดยอดผู้ใช้บริการตามที่ตั้งต่างๆ

อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา รัฐนิวเซาท์เวลส์ พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายแรกในรอบหลายสัปดาห์ ส่วนที่รัฐวิกตอเรีย ซึ่งจำกัดจำนวนคนในคลับและสถานที่ต่างๆ ไม่เกิน 20 คน จะขยายเพดานจำนวนคนเป็นไม่เกิน 50 คน ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป กีฬาสำหรับเด็กทุกประเภทจะกลับมาเป็นปกติ ศูนย์กีฬาในร่ม และสถานที่ออกกำลังกาย เช่น ยิม จะอนุญาตให้มีผู้ใช้งานได้ไม่เกิน 20 คน

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ในช่วงเย็นวันเดียวกัน พบว่ามีผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว 7,892,315 ราย และมีผู้เสียชีวิต รวม 432,762 ราย รักษาหาย รวม 4,053,157 ราย โดยที่สหรัฐฯ ติดเชื้อ 2,142,224 ราย เสียชีวิต 117,527 ราย บราซิล ติดเชื้อ 850,796 ราย เสียชีวิต 42,791 ราย รัสเซีย ติดเชื้อ 528,964 ราย เสียชีวิต 6,948 ราย อินเดีย ติดเชื้อ 322,612 ราย เสียชีวิต 9,204 ราย และอังกฤษ ติดเชื้อ 294,375 ราย เสียชีวิต 41,662 ราย

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

**คล้ายล็อกเฟส4วันแรก
ทั่วไทยคึกคัก
รถไฟฟ้า-ขสมก.คุมเข้ม
เน้นบริการ'ชีวิตวิถีใหม่'
มท.สั่งผู้ว่าฯทั่วประเทศ
จัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยว
ป่วยใหม่1รายมาจากสหรัฐ**

สคบ.พบผู้ติดเชื้อใหม่ 1 ราย เป็นหญิงอายุ 25 ปี กลับจากสหรัฐ ด้านมหาดไทยสั่งผู้ว่าฯทุกจังหวัดจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยว คุมเข้ม 5 มาตรการสาธารณสุข เครื่องวัดตามนโยบายนายกฯ ขณะที่ก.โรคติดต่อ กทม.และกิจการ 11 ประเภท ให้บริการได้ตามมาตรฐาน ผ่อนปรนระยะ 4 ส่วนอีก 10 กิจกรรมเสี่ยงสูง ต้องรอนายกฯขออนุญาตคนไทยมีวินัยเข้ม 5 มาตรการ จนได้รับการยกย่องที่ 1 เอเชีย และที่ 2 ของโลก ขณะที่บรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวกลับมาคึกคักนักท่องเที่ยวไปพักผ่อนจำนวนมาก ▶▶▶ ต่อ : คล้ายล็อกเฟส 4 -หน้า 10

มันคง ครงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (หน้า ๑๐)

คลายล็อกเฟส 4

เช่น ชายทะเลเมืองจันทร์สอร์ท โฮมสเตย์หลายแห่ง ห้องพักถูกจองเต็มหมด ผู้ประกอบการขนรับภาครัฐ มีการคัดกรองผู้มาเที่ยวเข้มข้น ระบบขนส่งมวลชน ทั้งรถไฟฟ้า-รถเมล์ พร้อมรับมือเปิดบริการวันแรกหลังสพค.ประกาศคลายล็อกระยะ 4

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือสพค. เผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยประจำวันผ่านเพจเฟซบุ๊กศูนย์ข้อมูล COVID - 19

ติดเชื้อใหม่รายกลับจากสหรัฐฯ

โดยระบุว่า กระทรวงสาธารณสุข พบผู้ป่วยใหม่ 1 ราย เป็นหญิงไทยอายุ 25 ปี เดินทางกลับมาจากสหรัฐฯ ถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน และเข้ารับการตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ผลตรวจพบเชื้อ แต่ไม่มีอาการ ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสม 3,135 ราย พบในกรุงเทพมหานคร(กทม.) และนนทบุรี 1,747 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคกลาง 438 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111 ราย ภาคใต้ 744 ราย หายป่วยสะสม 2,987 ราย อยู่ระหว่างรักษา 90 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มทำให้ยอดสะสมยังคงที่ 58 ราย

ทั้งนี้ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน - 13 มิถุนายน พบผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ และอยู่ในสถานกักตัวของรัฐ 198 ราย รักษาหายแล้ว 108 ราย ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 7,860,752 ราย เสียชีวิตสะสม 432,200 ราย และวันเดียวกันนี้ มีคนไทยเดินทางกลับจากบาห์เรน 159 ราย เนเธอร์แลนด์ 89 ราย ออสเตรเลีย 148 ราย เกาหลีใต้ 100 ราย และฟิลิปปินส์ 200 ราย และวันที่ 15 มิถุนายน กลับจากอินเดีย 195 ราย สหราชอาณาจักร 250 ราย และสิงคโปร์ 30 ราย

สั่งทุกจว.จัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยว

วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)

เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวชายหาด ด้วยวิธีการกำหนดการใช้พื้นที่ให้ชัดเจน มุ่งเน้นความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชน ไม่เกิดความแออัด รวมทั้งให้ดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ยวและบริเวณโดยรอบ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการตามความเหมาะสมกับพื้นที่ ได้แก่ 1.สำรวจพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว มุ่งเน้นการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนควบคู่กับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคของกระทรวงสาธารณสุข

จำกัดคนลดแออัด-เว้นระยะห่าง

2.จัดระเบียบและแบ่งสัดส่วนการใช้พื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวให้ชัดเจน อาทิ พื้นที่ร้านค้า สถานประกอบการ พื้นที่พักผ่อน พื้นที่จัดกิจกรรม พื้นที่จอดรถหรือพื้นที่อื่นให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้เหมาะสม กำหนดมาตรการควบคุมจำนวนผู้เข้ามาท่องเที่ยว เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดและเป็นไปตามมาตรการรักษา ระยะห่างทางสังคม โดยถือหลักหลีกเลี่ยงติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

3.อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการระบบจราจร รวมทั้งประชาสัมพันธ์การใช้เส้นทางให้ประชาชนเพื่อลดความแออัดของพื้นที่ 4.กำหนดมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของโรค ทั้งรักษาความสะอาดบริเวณแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะจุดที่มีโอกาสเสี่ยงแพร่เชื้อ กำหนดและให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งกำจัดขยะในพื้นที่รอบแหล่งท่องเที่ยว 5.รณรงค์ให้ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ให้เป็นส่วนหนึ่ง

ในพื้นที่รอบแหล่งท่องเที่ยว 5.รณรงค์ให้ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตปกติ และสร้างความรู้สึกเข้าใจแก่ทุกภาคส่วน ให้ตระหนักความสำคัญและประโยชน์ของแอปพลิเคชันในการสอบสวนโรคย้อนหลังได้

นายกฯขอบคุณผู้เฝ้าระวังโควิดจนปท.ฟื้น

ด้านนางนฤมล ัญญาอินทวัณน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยแพร่ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรรมว.กลาโหม ขอบขอบคุณไทยทุกคน ที่มีระเบียบวินัย เข้มแข็งและอดทน ร่วมกันต่อสู้และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ช่วงที่ผ่านมา ทำให้ประเทศไทยฟื้นตัวดีสุด ติดอันดับ 1 ของเอเชีย อันดับ 2 ของโลก โดยดัชนีโควิด-19 โลก หรือ Global COVID-19 Index (GCI) ซึ่งพัฒนาขึ้นมาโดยสมาคม Pemandu ภายใต้อำนวยการร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาเลเซีย (MOSTI) และกลุ่มบริษัทชั้นนำ ดำเนินการจัดอันดับ 184 ประเทศ ที่ฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ได้ดีที่สุด

ปลื้มติดอันดับ1เอเชียที่2ของโลก

อย่างไรก็ตาม ผลการจัดอันดับดังกล่าว พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 1 ของเอเชีย และอันดับที่ 2 ของโลก การจัดอันดับจาก 184 ประเทศ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้คะแนนทั้งหมด 83.32 คะแนน จากทั้งหมด 100 คะแนน ส่วนอันดับ 1 เป็นของประเทศออสเตรเลีย ได้ 86.34 คะแนน ทั้งนี้ GCI อธิบายว่าการจัดอันดับนี้ ให้น้ำหนักร้อยละ 70 กับการขับเคลื่อน และการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นรายวัน โดยพิจารณาจาก จำนวนผู้ป่วยที่ยังรักษาตัวอยู่ต่อประชากร อัตราหายป่วยต่อจำนวนผู้ติดเชื้อ จำนวนการทดสอบหาเชื้อต่อผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยัน จำนวนการตรวจพบหาเชื้อต่อประชากรทั้งประเทศ ส่วนอีกร้อยละ 30 พิจารณาจากข้อมูลทางสถิติที่เก็บรวบรวมมาจากดัชนีความมั่นคงทางด้านสุขภาพโลก (GHS) ที่เกิดขึ้นภายใต้การนำของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ ฮอปกินส์ ภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิบิล และเมลินดา เกตส์

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (หน้า ๑๐)

คลายล็อกเฟส4

ขงแผนtravel bubbleเข้าศบค.17มิ.ย.
 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงเพิ่มเติมว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา มั่นใจศักยภาพการท่องเที่ยวและการรับมือสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ของไทย จึงได้ผลักดัน travel bubble หรือการจับคู่ประเทศ เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างประเทศที่จัดการไวรัสโควิด-19 ได้ดีเท่าๆ กัน ซึ่งเป็นความร่วมมือลักษณะทวิภาคี ด้านการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่ทั่วโลกกำลังหันมาสนใจ หลังสถานการณ์โควิด-19 ในหลายประเทศเริ่มดีขึ้น ล่าสุดที่ประชุมศูนย์โควิด-19 เห็นชอบหลักการแล้ว ตอนนี้อยู่ในขั้นหารือระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหาข้อสรุปในแนวทางการดำเนินการ ไม้ว่าจะเป็น แนวทางการเจรจา กับประเทศกลุ่มเป้าหมาย ข้อปฏิบัติต่างๆ รวมถึงการเฝ้าระวังโรคระบาด ก่อนเสนอศบค.พิจารณาอีกครั้งวันที่ 17 มิถุนายน

ลอตแรกนักท่องเที่ยว-หามอไทย
 น.ส.ไตรศุลีกล่าวต่อว่า จากผลกระทบไวรัสโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจไทยและทั่วโลก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงหวังให้ travel bubble เป็นจุดเริ่มต้นรองรับชาวต่างชาติที่จะเข้ามาในประเทศไทย โดยไทยมีจุดแข็งรับมือกับไวรัสโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ระยะเวลาจะเปิดรับกลุ่มนักท่องเที่ยว และกลุ่มที่ต้องการเข้ามารักษาพยาบาลในไทย คาดว่าชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาประมาณวันละ 1,000 คน เมื่อดำเนินการไประยะหนึ่งแล้วพบว่าคุณสมบัติได้ดี จะพิจารณาให้นักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นเข้ามาตามลำดับ

ศักยภาพศร.จุดแข็งเรียกทท.

สำหรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวตามแนวทาง travel bubble จะไม่มีการกักตัว 14 วัน แต่มีมาตรการอื่นรองรับเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัย เริ่มจากการเลือกประเทศกลุ่มเป้าหมายที่มีความปลอดภัย สามารถควบคุมโรคได้ดี ตรวจสอบเชื้อโควิด-19 ก่อนเดินทางออกจากประเทศต้นทางและตรวจอีกครั้งเมื่อเดินทางถึงไทย อาจกำหนดพื้นที่ซึ่งนักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางไปได้ มีการติดตามตัวผ่านแอปพลิเคชันตลอดเวลาที่อยู่ในเมืองไทย ที่สำคัญชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในไทย ล้วนมาจากประเทศที่มีความสามารถรับมือกับโควิด-19 ได้ดีเท่ากัน ไทยมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวค่อนข้างสูง แม้เจอสถานการณ์โควิดแต่รับมือได้อย่างดี จึงเชื่อว่าด้วยศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและความสามารถด้านสาธารณสุขของไทย จะกระตุ้นให้ชาวต่างชาติมองเป็นจุดแข็งของประเทศไทยได้ยิ่งขึ้น และการท่องเที่ยวจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวเร็วเมื่อสถานการณ์โควิดทั่วโลกเริ่มดีขึ้น

กทม.ย้ำ10กิจการยังปิดยาว

วันเดียวกัน ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร แถลงผลประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครครั้งที่ 14/2563 ว่าที่ประชุมพิจารณาผ่อนปรนการเปิดกิจการและกิจการเพิ่มเติมระยะที่ 4 หลังปิดการดำเนินการมานานเกือบ 3 เดือน โดยสถานที่ที่กทม.ยังคงให้ปิดอยู่ประกอบด้วย ผับ บาร์ สถานบันเทิง คาราโอเกะ อาบอบนวด สนามชนไก่ สนามชนไก่ สนามกอล์ฟ สนามม้า ร้านอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีระบุในประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องสั่งปิดสถานที่ชั่วคราวฉบับที่ 11

เปิด11กิจการผ่อนปรนเฟส4

ส่วนกิจการและกิจการรวมทั้งที่ประชุมพิจารณาผ่อนปรนให้เปิดได้เพิ่มวันที่ 15 มิถุนายน มี 11 ประเภท ประกอบด้วย 1.การใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ที่เป็นโรงเรียนนอกระบบประเภทกวดวิชา โรงเรียนเอกชน โรงเรียนนานาชาติ สถาบันการ

ศึกษาหรือมหาวิทยาลัย ที่มีการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ และโรงเรียนที่มีนักเรียนรวมกันทั้งโรงเรียนไม่เกิน 120 คน ส่วนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 437 แห่ง พร้อมเปิดให้เรียนวันที่ 1 ก.ค.นี้ โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อที่ทางกทม.ได้กำหนดไว้ 2.โรงแรม โรงมหรสพ ห้องประชุม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า โรงภาพยนตร์ โดยอนุญาตให้จัดประชุม อบรม สัมมนา จัดแสดงสินค้า การจัดเลี้ยง จัดพิธี การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี การจัดแสดงคอนเสิร์ต ได้ แต่ต้องทำตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด อาทิ ป้องกันการแออัดของคนด้วยการจำกัดจำนวน การให้ลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ ซึ่งในส่วนกรุงเทพมหานครได้เพิ่มมาตรการขึ้นมาคือ การจัดการแสดงดนตรี คอนเสิร์ต ต้องเป็นการขายตั๋วที่นั่งเท่านั้น และต้องเว้นระยะห่าง รวมถึงกำหนดผู้เข้าชม 4 ตร.ม.ต่อคน ส่วนงานอีเว้นท์เปิดตัวสินค้าทำได้ แต่ต้องดำเนินการภายใต้มาตรการของกทม.เช่นกัน โดยเฉพาะการกำหนดคนเข้าในพื้นที่ และการเว้นระยะห่าง แต่การจัดงานมีที่นั่ง หรือมีทแอนด์กร์ด ยังไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมเหล่านี้

3.ร้านอาหารและเครื่องดื่มทั่วไป อนุญาตให้บริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ ส่วนสถานบริการหรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการประเภท ผับ บาร์ คาราโอเกะ ยังไม่อนุญาตให้ดำเนินการได้ รวมถึงยังไม่อนุญาตให้เล่นดนตรีหรือแสดงดนตรีสดภายในร้าน และร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ไม่เกินเที่ยงคืน 4.สถานที่รับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กพิเศษ สถานดูแลผู้สูงอายุ สามารถเปิดได้แต่ต้องมีมาตรการตามที่กำหนด อาทิ การจำกัดพื้นที่ในศูนย์ไม่น้อยกว่า 2 คนต่อตร.ม. การจับคู่ทำกิจกรรมไม่เกิน 5 คน 5.อุทยานการเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ก็ให้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้

มันคง ครงไป ตรงมา แหวกหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (หน้า ๑๐)

6.กองถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ วิทยุทัศน์ จำกัดจำนวนคน 150 คนต่อ 1 กองถ่ายและให้มีผู้ชมได้ไม่เกิน 50 คน 7.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย เหล่านี้อนุญาตให้เปิดได้ แต่ไม่รวมกิจการ ออบอบนวด โดยต้องจำกัดเวลาในการให้บริการและจำกัดจำนวนคนเข้าใช้ มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร 8.สวนสาธารณะ ลานกิจกรรม พื้นที่กิจกรรม สาธารณะ หรือลานกีฬากลางแจ้ง กทม. อนุโลมให้ออกกำลังกายแบบกลุ่มได้ แต่ต้องไม่เกิน 50 คน เช่น เดินแอโรบิก และมีการเว้นระยะห่างระหว่างกัน 2 เมตร สวมหน้ากากอนามัยทั้งก่อนและหลังออกกำลังกาย

9.สนามน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก ยกเว้นบ้านบอล บ้านลม ต้องให้มีการจำกัดผู้ใช้บริการ โดยให้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมง 10.สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา หรือเพื่อการเรียนการสอนทุกประเภทกีฬาให้เปิดดำเนินการได้โดยยกเว้นสนามชนไก่ สนามชนไก่ สนามกอล์ฟ หรือสนามแข่งขันอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน ให้แข่งขันได้แต่ต้องไม่มีผู้ชมอยู่ในสนามแข่งขัน สระว่ายน้ำควบคุมผู้เข้าใช้ 8 ตร.ม.ต่อคน 11.ตู้เกมเครื่องหยอดเหรียญที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเปิดให้บริการได้ ยกเว้นร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต

กทม.ปลอดภัยเชื้อ24วันแล้ว

ร.ต.อ.พงศกรกล่าวอีกว่า กทม. ไม่พบผู้ติดเชื้อมาเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 24 วันแล้ว หรือยอดผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์ กทม. จึงขอขอบคุณประชาชนทุกคนที่ร่วมใจกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้ออย่างเคร่งครัด และถึงแม้จะยกเลิกเคอร์ฟิวแล้วก็ตาม แต่เจ้าหน้าที่ชุดตรวจบูรณาการก็ยังคงออกตรวจสถานที่ที่ได้รับการผ่อนปรน เพื่อให้ทุกแห่งดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดต่อไป

บีทีเอสให้บริการแบบชีวิตวิถีใหม่

อีกด้านหนึ่ง ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศความพร้อมของรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ หลังศบค. คลายล็อกระยะที่ 4 แล้ว ซึ่งตลอดทั้งวัน มีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้บริการต่อเนื่อง ทุกคนต่างสวมหน้ากากอนามัย ก่อนเดินผ่านเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ บริเวณทางเข้าสถานี หากผู้โดยสารคนใด

อุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะให้หยุดพักคอย ก่อนเข้าสถานีประมาณ 5-10 นาที จึงจะเข้ามายังบริเวณสถานีได้นอกจากนี้ ยังจัดวางเจลแอลกอฮอล์ไว้ให้บริการผู้โดยสาร

ขณะที่บริเวณชานชาลาของสถานี กำหนดจุดยืนเว้นระยะห่างให้ผู้โดยสารพร้อมประกาศประชาสัมพันธ์ภายในสถานีเป็นระยะ ขอความร่วมมือผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยเน้นเรื่องคัดกรองและให้ผู้โดยสารทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ทุกครั้งตลอดระยะเวลาโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส งดพูดคุย

เปิดบริการเวลาเดิมตีห้าถึงเที่ยงคืน

สอบถามเจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลว่า ช่วงวันหยุด มีผู้โดยสารมาใช้บริการไม่หนาแน่นเท่าวันทำงานปกติ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน เป็นต้นไป รถไฟฟ้าบีทีเอส จะปรับเวลาให้บริการตามปกติ ตั้งแต่เวลา 05.15-24.00 น. สายสุขุมวิทและสายสีลม ตั้งแต่เวลา 05.30-24.00 น. พร้อมทั้งรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที จะกลับมาให้บริการเดินรถตามเวลาปกติเช่นกัน ตั้งแต่เวลา 06.00-24.00 น. นอกจากนี้ การให้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอส ยังเดินรถความถี่สูงสุด 2 นาที 25 วินาที สายสุขุมวิท และสายสีลมความถี่ 3 นาที 45 วินาที ควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมทั้งเพิ่มความถี่ในการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และเช็ดทำความสะอาดภายในขบวนรถไฟฟ้า และจุดสัมผัสร่วมในสถานี และรอบสถานีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเต็มที่ และยังเน้นปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing เพิ่มความปลอดภัยและมั่นใจให้ผู้โดยสาร

ขสมก.เดินรถปกติเน้นเว้นระยะห่าง

เช่นเดียวกับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ให้บริการรถโดยสารประจำทางทุกเส้นทาง ตามเวลาปกติ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน หลังศบค.ยกเลิกเคอร์ฟิว ทัวราชอาณาจักร ระหว่างเวลา 23.00-03.00 น. และเห็นชอบคลายการผ่อนคลายมาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระยะที่ 4 โดยอนุญาตให้กิจกรรม/กิจการในกลุ่มเสี่ยงสูงกลับมาเปิดบริการหรือดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน แต่ต้องปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ซึ่งขสมก.จัดแผนรถโดยสารช่วง

มาตรการผ่อนคลาย ดังนี้ 1.จัดรถออกวิ่ง 100% (3,000 คัน/วัน) หรือจัดรถออกวิ่งให้สอดคล้องกับความต้องการ ของประชาชนแต่ละช่วงเวลา โดยมีเที่ยววิ่งเฉลี่ยวันละประมาณ 25,000 เที่ยว 2.ให้บริการรถโดยสารประจำทางในทุกเส้นทาง ตามเวลาปกติ รวมทั้ง จัดรถโดยสารให้บริการตลอดคืน (รถกะสว่าง) 3.ขสมก.ยังคงดำเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด ป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สวนสัตว์สงขลาคุมเข้มก่อนเข้าชม

อีกด้านหนึ่ง บรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวหลายจังหวัดก็กลับมาคลายล็อกระยะที่ 4 นักท่องเที่ยวจำนวนมากพากันไปเที่ยวมีทั้งหมู่คณะ ครอบครัว ส่วนเจ้าหน้าที่สวนสัตว์สงขลาเร่งตกแต่งสถานที่ทางเข้าสวนสัตว์ และซักซ้อมการปฏิบัติในการคัดกรองประชาชนที่จะเข้ามาท่องเที่ยวสวนสัตว์อย่างเข้มงวด ซึ่งจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งวันที่ 15 มิถุนายน หลังต้องปิดให้บริการนานกว่า 2 เดือน จากสถานการณ์โควิด-19 โดยรถที่ผ่านประตูเข้ามาในสวนสัตว์ จะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจวัดอุณหภูมิ เข้มงวดไว้ใส่หน้ากากอนามัย ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และสแกนแพลตฟอร์มไทยชนะ รวมทั้งต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร นอกจากนี้ ยังฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณจุดถ่ายรูป ที่นั่งพักผ่อน และรูปสัตว์บริเวณจุดท่องเที่ยว ขณะที่โซนแสดงสัตว์ทุกชนิดพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว สามารถจองเข้าชมล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ ซึ่งจะเปิดให้เข้าชมฟรีไปจนถึง 30 มิถุนายนนี้ ขณะนี้ยอดจองมีมากกว่า 6,300 คน

จองห้องพักริมทะเลจันทร์เต็มหมด

ที่จ.จันทบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการท่องเที่ยวแนวชายฝั่งทะเลอ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี กลับมาคึกคัก มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนจำนวนมากจนที่พักเต็มทุกห้อง ขณะเดียวกัน โสมสเคย์ในพื้นที่ใกล้เคียงเมืองแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวเช่นกัน เจ้าชองโสมสเคย์จันทร์กล่าวว่า ช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 โสมสเคย์จันทร์เปิดให้บริการ และเพิ่งมาเปิดให้บริการวันนี้ มีลูกค้าจองที่พักไว้ล่วงหน้าเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก โดยมีมาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มงวด ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย สแกนอุณหภูมิ การเว้นระยะห่าง การฆ่าเชื้อโรค ก่อนเข้าที่พักทุกครั้ง

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๙

❑ พังงา ไขเลือดออกเริ่มระบาดพบป่วย 121 ราย

นายชูโชติ โกยกุล นายกเทศมนตรีเมืองพังงา นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพังงา ผู้นำชุมชน เครือข่าย อสม. กว่า 200 คน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไขเลือดออก พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ระดมพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลายในคูน้ำและบ้านเรือนประชาชน หลังพบว่ามีผู้ป่วยไขเลือดออกในเขตเทศบาลเมืองพังงา รวม 25 คน ขณะที่นายนเรศฤทธิ์ ชัฒระสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) พังงา ระบุว่า จ.พังงา ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 4 มิ.ย. 2563 มีรายงานผู้ป่วยไขเลือดออก จำนวน 121 ราย พื้นที่ที่พบจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ อ.เมือง รองลงมา คือ อ.ตะกั่วทุ่ง และ อ.คุระบุรี จึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการควบคุมด้วยมาตรการ 3 เก็บ เพื่อป้องกัน 3 โรค พร้อมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายพร้อมวิเคราะห์สถานการณ์และประเมินความเสี่ยงระดับพื้นที่ โดยใช้กระบวนการควบคุมไม่ให้โรคแพร่ระบาดเพิ่มในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยไขเลือดออก และลงกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายที่บ้านชุมชนผู้ป่วยภายใน 3 ชั่วโมง ให้ทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ควบคุมโรคภายใน 1 วัน จัดทีมแพทย์ที่ปรึกษา แนวทางการรักษาโรคไขเลือดออก และแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยให้กับ รพ.ชุมชน ทกแห่ง เป็นต้น

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้า ๑

สอบ'186รพ.'นัดแรกวันนี้
สธ.รูดชิปเคส'หมอชาญชัย'
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 186 รพ.นัด'นักวิชาการ
อิสระ'เข้าให้ข้อมูลรับเงินบริษัทฯ (อ่านต่อหน้า 7)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๗)

ต่อจากหน้า 1

186รพ.

ความคืบหน้ากรณี นพ.วิเชษฐ์ เพ็งจันทร์ อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ขอลาออกจากคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ สธ. เกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และ สาธารณสุข กรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ด้วยเหตุผลว่า อยากทำหน้าที่เรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่ นพ.ชาญชัย จันทวีร์ชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (ผอ.รพ.) ขอนแก่น ที่ถูกปลัด สธ.มี คำสั่งโยกออกจาก รพ.ขอนแก่น เพื่อให้มีการ สอบสวนวินัยร้ายแรงกรณีรับเงินส่วนต่างราคา ยาจากบริษัทเข้ากองทุนพัฒนาโรงพยาบาล หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่ามีมูลนั้น

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อ ไปยัง นพ.สุชม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เพื่อ สอบถามความคืบหน้าของประเด็นการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยของ นพ.ชาญชัย ทั้งนี้ นพ.สุชมกล่าวสั้นๆ ว่า อยู่ระหว่างการดำเนินการ ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ และตน ยังไม่มีอะไรที่อยากจะกล่าวเพิ่มเติม

ส่วนกรณีที่นายมนู สว่างแจ้ง นักวิชาการ อิศระ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลว่า นอกจากกรณี ของ นพ.ชาญชัย แล้ว ยังสำรวจพบว่ามี รพ.ใน สังกัด สธ.อีก 186 แห่ง ที่รับเงินจากรัฐบาล ในลักษณะเดียวกันนี้ ซึ่งล่าสุดมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่อง

ดังกล่าว ซึ่งจะมีการประชุมครั้งแรกในวันที่ 15 มิถุนายนนี้

ล่าสุด นพ.ม.ล.สมชาย จักรพันธุ์ ประธาน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ สธ. ในฐานะ ประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณี รพ.ใน สังกัด สธ. 186 แห่ง รับเงินบริจาคจากบริษัท ยาร้อยละ 5 เปิดเผยว่า จะมีการประชุมครั้งแรก ที่กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 15 มิถุนายน นี้ เวลา 13.00 น. ซึ่งเป็นคณะกรรมการสอบ ข้อเท็จจริงประเด็นของ 186 รพ.เท่านั้น โดย คณะกรรมการได้เชิญนายมนู สว่างแจ้ง นัก วิชาการอิสระ ที่เป็นผู้เปิดเผยข้อมูลเข้ามา ให้ถ้อยคำเพิ่มเติม และจะขอให้ชี้แจงวิธีการ เก็บข้อมูลการศึกษาดังกล่าว แต่หากนายมนู ไม่เดินทางเข้ามาชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ทาง คณะกรรมการก็จะดำเนินการประชุมหารือ หาแนวทางในการสอบสวนหาข้อเท็จจริงใน เรื่องนี้ เพื่อหาความจริงตอบข้อสงสัยให้แก่ ประชาชน

“เพราะจนถึงขณะนี้ ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกกล่าว อย่างนั้น ทางคณะกรรมการไม่มีข้อมูลหรือรายละเอียดใดๆ ซึ่งจะต้องให้ทางผู้เปิดเผยข้อมูล เป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียด เพื่อให้เกิดความ ชัดเจน” นพ.ม.ล.สมชายกล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า คณะกรรมการชุดนี้จะ มีการสอบสวนไปถึงเรื่องของ นพ.ชาญชัย ด้วยหรือไม่ นพ.ม.ล.สมชายกล่าวว่า จะต้อง ดูข้อมูลที่ได้รับ หากมีความเกี่ยวข้องกัน ก็ จะต้องมีการพิจารณาต่อไป โดยขณะนี้การ สอบสวน นพ.ชาญชัย ได้ดำเนินการไปแล้ว กว่าร้อยละ 50

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

‘อนุทิน’ร่วม‘หยุดใช้เลือดออก’
ครึ่งปี’63ป่วยรวม1.7หมื่นคน
‘อนุทิน’รณรงค์‘หยุดใช้เลือดออก’ พร้อมอาเซียน เผย
สถิติมีผู้ป่วยสะสมในประเทศไทย (อ่านต่อหน้า 8)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๘)

ต่อจากหน้า 1

ใช้เลือดออก

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ประเทศสมาชิก กลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้มีข้อตกลงร่วมกัน ที่กำหนดให้วันที่ 15 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วัน ใช้เลือดออกอาเซียน” (ASEAN Dengue Day) เนื่องจากภูมิภาคอาเซียนเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบ โรคไข้เลือดออก โดยจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน เป็นเจ้าภาพหลัก สำหรับปี 2020 นี้ เวียดนามประเทศ เจ้าภาพเนื่องจากเกิดสถานการณ์การระบาดของ โรคโควิด-19 ใช้แนวคิดเดิมของปีที่ผ่านมา “End Dengue: Starts with me” หรือ “หยุดไข้เลือด ออก : เริ่มต้นที่ตัวเรา” และให้จัดกิจกรรมตาม บริบทของแต่ละประเทศเพราะมีปัญหาที่แตก ต่างกัน

นายอนุทินกล่าวว่า จากข้อมูลการระบาดของ องค์การอนามัยโลก Dengue Situation Update Number 594 (21 May 2020) พบว่าการระบาด ในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกตะวันตก ส่วนใหญ่ มีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มีเพียง ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ที่มีรายงานจำนวน ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วร้อยละ 5.6 และ ร้อยละ 23 ตามลำดับ ขณะที่ประเทศจีนมีรายงาน จำนวนผู้ป่วยน้อยกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน ถึงร้อยละ 65 สำหรับประเทศไทย จากรายงาน สำนักโรคระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 มีรายงาน ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม 16,924 ราย (อัตรา บาย 25.53 ต่อแสนประชากร) มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น จากสัปดาห์ที่ผ่านมา 1,539 ราย น้อยกว่าปีที่ ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน มียอดผู้ป่วยเสียชีวิต แล้ว 11 ราย

นายอนุทินกล่าวว่า ในช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด (3-30 พฤษภาคม 2563) พบจังหวัดที่มีอัตรา ผู้ป่วยสูงสุด 10 อันดับแรก ดังนี้ ชัยภูมิ ขอนแก่น แม่ฮ่องสอน ระยอง บึงกาฬ เลย มหาสารคาม จันทบุรี ร้อยเอ็ด และเชียงราย ตามลำดับ พิจารณาพบว่ากระจายทั่วทุกภูมิภาค กลุ่มเสี่ยง ของผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังเป็นเด็กนักเรียนอายุ 5-14 ปี โดยมีภาวะอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงร่วมด้วย ส่วนกลุ่ม ผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป ปัจจัยเสี่ยงที่ส่ง ผลต่ออัตราการเสียชีวิตจะเกิดจากการมีโรคประจำ ตัว ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิต โรคอ้วนหรือ ภาวะน้ำหนักเกิน รวมทั้งการได้รับยา Ibuprofen/ ยาฉีดแก้ปวด นอกจากนี้ ผลการสำรวจลูกน้ำยุง ลายในปี 2563 พบว่า มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายสูง ในทุกสถานที่ ทั้งชุมชน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล และมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝน

“แม้ว่าจะมีการป้องกันใช้เลือดออกด้วยการ ฉีดวัคซีนใช้เลือดออกแต่ราคาอาจสูงอยู่ วิธีการ ง่าย ๆ ทุกคนช่วยป้องกันไม่ให้ตัวเองถูกยุงกัด ดูแล ความสะอาดรอบบ้านทั้งการจัดบ้านให้โปร่งโล่ง เปลี่ยนถ่ายน้ำในภาชนะที่มีน้ำขังทุก 7 วัน ปิดฝา ภาชนะใส่ น้ำ หรือใช้สารเคมีกำจัดลูกน้ำ ไม่ให้เป็น แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” นายอนุทินกล่าว

ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ใช้เลือดออก เป็นโรคติดต่อซึ่งระบาดในเขตร้อนที่เกิดจาก เชื้อไวรัสสี่ชนิดหนึ่งชื่อว่า เด็งกี มี 4 สายพันธุ์ แต่ละปีมีการระบาดของแต่ละสายพันธุ์แตกต่างกันทำให้เมื่อผู้ป่วยที่เคยติดเชื้อมาแล้วและได้เชื้อ สายพันธุ์อื่นอาจเกิดอาการรุนแรงได้ โดยทั่วไป อาการจะเริ่มจากมีไข้สูงและอาจสูงเกิน 38 องศา เซลเซียส ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ และมีผื่นแดงลักษณะคล้ายผื่นของโรคหัด และหากผู้ บายมีอาการรุนแรงจะทำให้มีเลือดออกง่าย มีเกล็ด เลือดต่ำ และมีการรั่วของพลาสมาหรือรุนแรงมาก ขึ้น เป็นกลุ่มอาการไข้เลือดออกช็อกซึ่งมีความดัน โลหิตต่ำอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

กทม.เข้มแฟลต 4 30ธุรกิจเฮ้านนี้

ขายเหล้าได้ถึงเที่ยงคืน
ผับบาร์ยังห้ามอีก14วัน
เข้มเลี่ยงเป็นร้านอาหาร
วอนช่วยคนไทยในอียิปต์
จีน-ยูน-โสมโควิดอีกรอบ

กทม.เข้มแฟลต 4 ฟอนปรน 30 ธุรกิจวันนี้ ร้านอาหาร
ขายแอลกอฮอล์ได้ถึงเที่ยงคืน ห้ามเล่นดนตรีสด-
เปิดเพลงแทน สั่งผับ-บาร์รออีก 14 วัน ส่วนคอนเสิร์ต
จัดได้เฉพาะตัวนั่งเท่านั้น จีน-ญี่ปุ่น-โสมชาว
โควิดระบอบสองจากแหล่งท่องเที่ยวราตรี

(อ่านต่อหน้า 10)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เนื้อหาคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๘)

ต่อจากหน้า 1

เข้มเฟส4

ป่วยโควิดเพิ่ม1-บินจากสหรัฐ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน เพชบุ๊ก “ศูนย์ข้อมูล COVID-19” รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในประเทศไทย ว่าพบผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย หายป่วยแล้ว 2,987 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,135 ราย เสียชีวิตสะสม 58 ราย

สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย เป็นผู้เดินทางกลับมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา และเข้าพักในสถานกักกันโรคของรัฐ (State Quarantine)

ผับ-บาร์-ขนาดให้รออีก14วัน

ที่ศาลาว่าการ กทม. ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร (กทม.) แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันโรคติดต่อ กทม. ครั้งที่ 14/2563 ซึ่งหารือเรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน

ร.ต.อ.พงศกรกล่าวว่า กิจการ/กิจกรรมที่อนุญาตให้เปิดได้ภายในข้อกำหนด กทม. มี 11 ประเภท แต่ยกเว้นอีก 5 ประเภท ที่ยังไม่อนุญาตให้เปิด โดยจะต้องรอดูอีก 14 วันข้างหน้าเพื่อประเมินสถานการณ์อีกครั้ง ได้แก่ 1.สถานบริการ ผับ-บาร์ สถานบันเทิง 2.สนามชนไก่ สนามซ้อมโก่ชุน 3.ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต 4.สถานอาบอบนวด และ 5.สนามชนโค โกชุน กัดปลา หรือกิจกรรมที่คล้ายคลึงกัน

ร้านอาหารขายเหล้าได้ไม่เกินเที่ยงคืน

โฆษก กทม.กล่าวว่า ส่วนกิจกรรมที่ได้รับผ่อนปรน 11 ประเภท ได้แก่ 1.ให้ใช้อาคารสถานที่โรงเรียน สถาบันการศึกษา สถาบันกวดวิชาตามกฎหมาย โรงเรียนนานาชาติ มหาวิทยาลัยที่มีสุตรนนานาชาติ เปิดได้ แต่สำหรับโรงเรียนของรัฐบาล เปิดได้แต่กำหนดให้มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน โดยเน้นย้ำว่าโรงเรียนในสังกัดของ กทม.ยังไม่เปิดภาคเรียนจะพร้อมเปิดทั้ง 437 แห่ง ในเดือนกรกฎาคม

“2.โรงแรม โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ การจัดเลี้ยง งานพิธี คอนเสิร์ต เปิดได้ แต่ต้องจำกัดจำนวนคน และใช้แพลตฟอร์มไทยชนะ โดย กทม.เพิ่มมาตรการ จัดคอนเสิร์ต แสดงดนตรี จะต้องขายตั๋วล่วงหน้า ไม่ให้มีตั๋วยืน 3.ร้านอาหาร กัดปลา ร้านขายเครื่องดื่มทั่วไป และแอลกอฮอล์เปิดได้ ยกเว้นสถานบริการ ที่คล้าย ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานบริการที่เน้นขายแอลกอฮอล์ และร้านอาหารที่มีการขายแอลกอฮอล์จะต้องเปิดขายแอลกอฮอล์ได้ไม่เกิน 24.00 น.” ร.ต.อ.พงศกรกล่าว

งดดนตรีสด-เปิดเพลงแทน

ร.ต.อ.พงศกรกล่าวว่า 4.สถานที่รับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานสงเคราะห์คนชรา เปิดได้ แต่กำหนดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 ตารางเมตรต่อคน (ตร.ม./คน) 5.ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้ เช่น ห้องฟิสิกส์จำลอง 6.การถ่ายทำ กองถ่ายภาพยนตร์ กำหนดให้ทีมงานไม่เกิน 150 คน และผู้ชมไม่เกิน 50 คน 7.สถานประกอบการขนาดย่อมไทยสปา ขนาดไม่เกิน 100 ตารางเมตร ไม่รวมกิจกรรมอาบอบนวด จำกัดการใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมง เว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร 8.สวนสาธารณะ ลานกิจกรรม เช่น การเต้นแอโรบิก ให้ออกกำลังกายเป็นกลุ่มได้ไม่เกิน 50 คน เว้นระยะ 2 เมตร สวนหน้ากากก่อน-หลัง ออกกำลังกาย 9.สวนน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก ยกเว้น เครื่องเล่นติดตั้งชั่วคราว บ้านบอล และต้องจำกัดผู้ใช้บริการและเข้าใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อคน 10.สถานที่จัดกีฬา แข่งขันกีฬา ห้ามมีผู้ชมในสนามแข่งขัน แต่ถ่ายทอดผ่านสื่อต่างๆ ได้ ส่วนสระว่ายน้ำกำหนดให้มีจำนวนคนในพื้นที่สระ 8 ตร.ม./คน และ 11.ตุ๊กแก เครื่องหยอดเหรียญ ในห้างสรรพสินค้าเปิดได้

ร.ต.อ.พงศกรกล่าวว่า กิจกรรมที่คล้ายคลึงกับสถานประกอบการ หากจะขายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ จะต้องมิใช่ใบอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับกรมสรรพสามิต และขณะนี้ขอเน้นย้ำว่ายังไม่ให้มีการแสดงดนตรีสด ขอให้เป็นการเปิดเพลงเท่านั้น และจะต้องจำกัดระดับเสียงตามกฎหมาย หากพบว่าสถานที่ใดเปิดให้บริการเข้าข่ายสถานบริการ จะถูกปิดทันที และในส่วนของกิจกรรมมีที่ แอนด์กริท (meet and greet) ยังไม่สามารถเปิดได้ เนื่องจากมีการสัมผัสใกล้ชิดกับแฟนคลับ

กทม.ผ่อนปรนเฟส4อีก30แห่ง

วันเดียวกัน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 11) โดยในระยะที่ 4 ยังคงมีคำสั่งปิดสถานที่ 5 แห่ง และผ่อนคลายเป็นสถานที่ 30 แห่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 15-30 มิถุนายน 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ดังนี้ ปิดสถานที่ 1.สถานบริการ สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานบันเทิง 2.สถานประกอบการอาบอบนวด 3.ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต 4.สนามชนไก่ และสนามซ้อมชนไก่ 5.สนามชนโค สนามกัดปลา หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน

“ส่วนสถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลายเป็น 30 สถานที่ ได้แก่ 1.ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย กัดอาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร 2.ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้ออลล์ ให้เปิดดำเนินการได้จนถึง 21.00 น. 3.โรงแรม โรงมหรสพ ห้องประชุม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า โรงภาพยนตร์ หรือสถานที่อื่นๆ เพื่อการจัดการประชุม การอบรม การสัมมนา การจัดนิทรรศการ การจัดแสดงสินค้า การจัดเลี้ยง งานพิธี การแสดง นาฏศิลป์ ดนตรี คอนเสิร์ต หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ 4.ร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดเล็ก ร้านค้าปลีกค้าส่งชุมชน ตลาด ตลาดน้ำ และตลาดนัด 5.ร้านค้าปลีก/ค้าส่งหรือตลาดค้าส่งขนาดใหญ่” คำสั่งระบุ

ร้านตัดผมชายหญิงห้ามนั่งรอ

คำสั่งระบุอีกว่า 6.ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผมสำหรับบุรุษหรือสตรี ให้เปิดดำเนินการโดยจำกัดเวลาให้บริการในร้านไม่เกินรวมละ 2 ชั่วโมง และต้องไม่มีผู้รอนั่งในร้าน 7.สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง 8.สถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานดูแลผู้สูงอายุ 9.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน 10.คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม สถานที่สักหรือเจาะผิวหนัง หรือสวนไคส่วนหนึ่งของร่างกาย ร้านทำเล็บ 11.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวด อบ ตู้อบสมุนไพร อบไอน้ำ นวดฝ่าเท้า สถานประกอบการอาบอบนวด 12.สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา หรือเพื่อการเรียนการสอน ในทุกประเภทกีฬา

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๘)

“13.สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส 14.สถานที่หรือสนามออกกำลังกายในร่ม 15.สระว่ายน้ำ สาธารณะทั้งกลางแจ้งและในร่ม 16.สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำในบึง 17.สนามกอล์ฟ และสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 18.สนามฝึกซ้อมมวย โรงยิม หรือค่ายมวย 19.สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน 20.สถาบันลีลาศ หรือสอนลีลาศ 21.สวนสาธารณะ ลาน-พื้นที่กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย สนามกีฬา 22.สถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์ สปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ 23.สวนพฤกษศาสตร์ สวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ห้องสมุดสาธารณะ และหอศิลป์ 24.ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม 25.โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ 26.สวนสัตว์ หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์ 27.ตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ 28.สวนน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก ยกเว้น การใช้เครื่องเล่นในลักษณะที่เป็นการติดตั้งชั่วคราว หรือเครื่องเล่นที่มีพื้นผิวสัมผัสมากซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการติดโรคในเด็ก

เช่น บ้านบอล บ้านลม 29.อาคารสถานที่ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา และ 30.การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์” คำสั่งระบุ

ส่วนมาตรการป้องกันโรคให้เป็นที่มาที่กรุงเทพมหานครกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

น.ร.มอตัวไม่ต้องกัก14วัน

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้การคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 อยู่ระหว่างการรายงานตัวและมอตัวที่โรงเรียน ซึ่งหลายคนมีข้อสงสัยว่าโรงเรียนดังที่มีนักเรียนจากต่างจังหวัดเข้าสอบด้วย เมื่อสอบติดแล้วต้องรายงานตัว และจะต้องอยู่ในพื้นที่เป็นเวลา 14 วันหรือไม่ ที่ผ่านมาศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้อนุญาตให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดสอบรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ในวันที่ 6-7 มิถุนายนที่ผ่านมา ส่วนการรายงานตัวนั้น โรงเรียนจะคัดกรองนักเรียนตามมาตรการที่ ศบค.กำหนดอย่างเคร่งครัด ถ้านักเรียนไม่มีไข้ จะให้รายงาน และมอตัวต่อไป เพื่อให้มาเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม

“สำหรับนักเรียนที่เรียนระดับชั้นอื่นๆ ที่มาจากต่างจังหวัด จะต้องกักตัว 14 วันก่อนเปิดเรียนหรือไม่นั้น คิดว่าจะมีนักเรียนจำนวนน้อยที่มาจากต่างจังหวัด เพราะส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ หรือในเขตจังหวัดนั้นๆ ทั้งนี้ หากนักเรียนมาจากนอกพื้นที่ที่ไม่มีความเสี่ยง และตัวนักเรียนจะผู้ปกครองไม่ได้ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง คงไม่ต้องกักตัว 14 วัน เพื่อ

คัดกรองโรค ยกเว้นนักเรียนที่กลับมาจากต่างประเทศ ที่ยังต้องกักกันตัวเพื่อตรวจลอบโรค 14 วันอยู่” นายอำนาจกล่าว

สั่งกัก14วันที่บ้านก่อนมาร.ร.

ที่ จ.สมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เรียกประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร และผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งรัฐและเอกชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้านการป้องกันและควบคุมโรค เพื่อหารือแนวทางการสร้างความปลอดภัยในการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคมที่จะถึงนี้

นายวีระศักดิ์เผยว่า ความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีมาตรการให้สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสมุทรสาครถือปฏิบัติ ดังนี้ 1.ให้สถานศึกษาแจ้งผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดและเดินทางกลับเข้ามาเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร หรือนักเรียน นักศึกษา ที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดเข้ามาศึกษาใหม่ทุกกรณี ให้นักเรียน นักศึกษาดังกล่าวพักอาศัยเพื่อสังเกตอาการ (Home Quarantine) เป็นระยะเวลา 14 วัน ก่อนเดินทางมาเข้าเรียน 2.ให้บูรณาการความร่วมมือในเรื่องของการคัดกรองนักเรียน นักศึกษา ในแต่ละสถานศึกษา กรณีพบว่าอุณหภูมิร่างกาย

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๘)

ของนักเรียน นักศึกษา เกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือส่งสถานพยาบาล 3.ให้สถานศึกษาตรวจสอบประชาสัมพันธ์ในเรื่องการเดินทางมายังสถานศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ด้วยรถโดยสารประจำทาง รถตู้ รถรับจ้าง และต้องประสานคนขับรถให้มีการติดตาม และตรวจสอบการเดินทางดังกล่าวได้ 4.ติดตามและรายงานผลโดยมีการสำรวจและจัดทำข้อมูลของนักเรียน นักศึกษา เป็นรายบุคคล และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ 5.ให้สถานศึกษาขยายวันเรียนได้จนถึงวันเสาร์ เพื่อกระจายนักเรียน นักศึกษา แบ่งกลุ่มมาเรียนหรือสลับวันเรียน ซึ่งในวันที่ไม่ได้มาเรียนตามปกติ ให้เรียนทาง Online และ On Air ให้ครูควบคุมดูแล มอบแบบฝึกหัด การบ้าน ใบงานหรือกิจกรรมให้ไปทำที่บ้าน และให้นับเวลาเรียนช่องทางดังกล่าวชัดเจน เวลาเรียนในช่วงเวลาปกติได้ 6.มาตรการในห้องเรียน ให้จัดนักเรียน นักศึกษา ไม่เกิน 20 คน ต่อ 1 ห้องเรียน เว้นระยะห่าง 1.50 เมตร ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทั้งก่อนเรียน พักกลางวัน และหลังเลิกเรียน หากดำเนินการนอกเหนือจากประกาศจังหวัดสมุทรสาครกำหนดไว้ ให้แจ้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาครทราบ

ไทยติดค้างอียิปต์กว่า 4 พันคน

ที่ จ.นนทบุรี ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทำอัฐอปากเกร็ด จ.นนทบุรี เข้าพบนายปรีดา เชื้อผู้ดี นายก อบต.ทำอัฐ และที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรณีคนไทยมุสลิมและไทยพุทธที่ยังติดค้างอยู่ในประเทศอียิปต์นั้น

นายปรีดาเผยว่า เท่าที่มีการตรวจสอบพบว่าขณะนี้ยังมีคนไทยที่เป็นคนไทยมุสลิม และคนไทยพุทธรวมทั้งนักศึกษาและบุคคลทั่วไปยังคงติดค้างที่ประเทศอียิปต์กว่า 4,000 คน ตอนนี้ได้รับแจ้งว่ามีคนไทยเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 38 ราย จากการสอบถามผู้ที่ติดค้างอยู่ในขณะนี้แจ้งว่า คนไทยที่ติดเชื้อเข้าไปทำการรักษาที่โรงพยาบาลในประเทศอียิปต์ ก็จะได้รับกวดแลรักษาแต่ให้ยาพาราเซตามอล มากินประทังชีวิตเท่านั้นและให้กลับบ้านไปรักษาตัว โดยทางแพทย์เขาแนะนำว่าให้กลับไปรักษาตัวที่ประเทศไทยจะดีที่สุด เพราะแพทย์ของประเทศไทยมีความสามารถในการรักษา ทำให้คนไทยที่ติดค้างพยายามจะเดินทางกลับประเทศไทย แต่ติดตรงที่เบ็ดเตล็ดทำให้เดินทางกลับได้แค่เที่ยวละ 200 คน ต่อเดือนเท่านั้น ถ้าเป็นแบบนี้จะต้องใช้เวลา นานกว่า 8 เดือนถึงจะเดินทางกลับได้หมด จึงอยากขอให้ทางรัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือให้การเพิ่มเที่ยวบิน ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ ญาติและผู้ปกครอง จะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ขอให้เดินทางกลับบ้านได้ทันเวลา ก็พอแล้ว หลังจากนี้จะนำหนังสือไปยื่นผ่านไปยังสำนักจุฬาราชมนตรี เพื่อประสานไปยังรัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อ

ขอให้ช่วยเร่งดำเนินการในเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด

วอนรบ.เพิ่มเที่ยวบินกลับไทย

นายปรีดา กล่าวด้วยว่า อยากวอนทางรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานช่วยพิจารณาเพิ่มเที่ยวบินให้มากขึ้นกว่านี้ ซึ่งคนไทยในประเทศอียิปต์ในเวลานี้ยังติดค้างอยู่ 4,000 คน เพิ่งเดินทางกลับประเทศไทยได้ 210 คน และคนไทยยังติดค้างอยู่อีกหลายประเทศที่ยังกับเข้าประเทศไทยไม่ได้ จึงขอวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานช่วยพิจารณาให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน พร้อมเพิ่มเที่ยวบินให้มากขึ้นกว่านี้ เพื่อที่อยากจะไม่คนไทยกับประเทศให้เร็วที่สุดก่อนจะไม่ทันกาล

ติดเชื้อโควิดใหม่พุ่งวันละแสน

สำนักข่าวเอพี และรอยเตอร์ รายงานสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 หรือโควิด-19 เมื่อช่วงเช้าวันที่ 14 มิถุนายน ว่า สถานการณ์โลกโดยรวมยังถือว่าไม่ดีขึ้น และพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 1 แสนคนในแต่ละวัน โดยยอดผู้ป่วยทั่วโลกขณะนี้อยู่ที่ 7,875,932 ราย และยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลกอยู่ที่ 432,519 ราย ขณะที่ยอดผู้ป่วยที่หายดีแล้วอยู่ที่ 4,044,290 ราย

โดยประเทศที่มีผู้ป่วยสะสมมากที่สุด ยังคงเป็นสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 2,142,224 ราย ตามด้วยบราซิล 850,796 ราย, รัสเซีย 520,129 ราย, อินเดีย 321,963 ราย, อังกฤษ 294,375 ราย

ส่วนประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด คือ สหรัฐอเมริกา อยู่ที่ 117,527 ราย ตามด้วยบราซิล 42,791 ราย, อังกฤษ 41,662 ราย, อิตาลี 34,301 ราย และฝรั่งเศส 29,398 ราย

ขณะที่มีรายงานว่ามีรายายงานพบผู้ป่วยโควิด-19 วันเดียวสูงที่สุดในรอบ 2 เดือน ส่วนเกาหลีใต้ มีรายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นหลังปลดล็อกธุรกิจและการเดินทาง นอกจากนี้ ยังมีรายงานที่อียิปต์ ยูเครน และมาซิโดเนียเหนือ ที่มีรายงานพบผู้ป่วยวันเดียวสูงที่สุด ด้านสหรัฐอเมริกาพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในบางรัฐ

โควิดโผล่บนเชียงใหม่แซลมอนจีน

สำนักข่าวเอพีรายงานว่า เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศจีนอีกครั้ง ล่าสุดมีรายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 57 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศถึง 36 ราย นับเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ใน 1 วันที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา

รายงานการพบผู้ติดเชื้อล่าสุดมีขึ้นหลังกรุง

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๘)

ปักกิ่ง ผลผลิตผู้ติดเชื้อในประเทศที่ตลาดชินฟาตีเมื่อวันที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมา รวมถึงมีขึ้นหลังสื่อท้องถิ่นรายงานว่ามีการตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 บนเตียงแล็บแลมอนน้ำเข้าในตลาดแห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่ง ส่งผลให้เครือข่ายห้างค้าปลีกรายใหญ่หลายแห่งต้องไล่ปลาเชลมอนในสต็อกออกทั้งหมด ขณะที่ทางการกรุงปักกิ่งเร่งส่งเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยทางอาหารลงพื้นที่ตรวจสอบซูเปอร์มาร์เก็ตตลาดค้าส่ง โดยเฉพาะเนื้อสดและเนื้อแช่แข็งสัตว์ปีก และปลาในกรุงปักกิ่งทั้งหมด

สั่งล็อกดาวนตลาด-ปตร.ร.

ขณะที่การพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศเพิ่มความกังวลถึงการแพร่ระบาดระลอกที่สองให้มากยิ่งขึ้น โดยการพบผู้ติดเชื้อล่าสุดมีขึ้นหลังจากคณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติ (เอ็นเอชซี) ยืนยันผู้ติดเชื้อในประเทศในกรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีต้นตอมาจากผู้ติดเชื้อกลุ่มก้อนในตลาดชินฟาตี ในกรุงปักกิ่ง นับเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศรายแรกในรอบ 2 เดือน ส่งผลให้กรุงปักกิ่งต้องประกาศล็อกดาวนในหลายพื้นที่ใกล้กับตลาดสดดังกล่าว

ล่าสุดทางการกรุงปักกิ่งได้ประกาศปิดโรงเรียนและโรงเรียนอนุบาลรวม 9 แห่งใกล้กับตลาดชินฟาตีลง ขณะที่การแข่งขันกีฬา การรับประทานอาหารนอกบ้านเป็นกลุ่มและกรู๊ปทัวร์แบบข้ามมณฑลได้ถูกสั่งยกเลิกลงทั้งหมดแล้วเพื่อควบคุมกลุ่มก้อนผู้ติดเชื้อดังกล่าวไม่ให้แพร่ระบาดเพิ่มเติม

โสมขาว-ยูนโพล์ที่เที่ยว'ราตรี'

วันเดียวกัน เกาหลีใต้แจ้งว่าพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่อีก 34 ราย โดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเกาหลี (เคซีดีซีพี) แจ้งว่า ในจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่นี้ อยู่ในเขตเทศบาลนครกรุงโซล 30 ราย ซึ่งผู้ป่วยรายใหม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวยามราตรี โบสถ์ และคลังสินค้าอี-คอมเมิร์ซ และพนักงานขายตรง

ขณะที่ญี่ปุ่น มีรายงานพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้น 47 ราย ซึ่งถือว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่รัฐบาลยกเลิกการประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และยังคงถือว่ามากที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม ซึ่งสำนักข่าวจิจิรายงาน ว่า ในจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่นี้ มี 18 รายที่ทำงานอยู่ที่บาร์ไฮสตันแห่งหนึ่ง